

Tôn giáo chính là điểm tựa tinh thần vĩnh cửu cho nhân loại...



□ Lê Nguyên Hồng

Trên trái đất, hiện nay có hàng ngàn tôn giáo khác nhau, thì hầu hết họ đều tin theo một tín ngưỡng hoặc một tôn giáo nào đó. Nhưng tại sao, thậm chí khó mà có thể thống kê một cách đầy đủ xem, liệu có bao nhiêu tôn giáo, bao nhiêu học phái và bao nhiêu trường phái tín ngưỡng trên toàn cầu.

Nhu cầu tâm linh là một nhu cầu có thể và bản chất đời sống của con người, nó giúp quy tụ những thành viên có thể giúp đỡ nhau trong tự nhiên, thậm chí là ngay trong cuộc sống của các quốc gia hiện tại để có thể coi là trung tâm văn minh, khoa học hiện đại...

Mỗi tôn giáo thường có một xu hướng khác nhau theo từng khu vực hành chính, tùy theo hoàn cảnh riêng, vì vậy nhận quan tâm linh và triết lý của mỗi tôn giáo có sự khác biệt. Sự khác biệt luôn tiềm ẩn những mâu thuẫn, cho nên trong quá khứ đã có những cuộc chiến tranh vì tôn giáo như Chiến Tranh Tôn Giáo Pháp (1562- 1598) và đời sống hiện nay là cuộc chiến đấu máu không ranh giới giữa Săn Nè và Sĩ Ai là hai dòng Hồi Giáo với nhau tại Iraq.

Chỉ trường hợp của hầu hết các tôn giáo là: Đầy đủ tin tưởng theo hàng ngàn người có truyền thống đạo đức hàng ngàn thế kỷ, khoan dung nhân ái, những người và yêu cầu khác nhau. Chính vì vậy người Việt có câu nói “đạo nào cũng là đạo” hoặc “đạo nào cũng tốt”, theo quan điểm đạo nào cũng đầy đủ con người và hàng ngàn thế kỷ. Trên thế giới, hàng ngàn năm qua tôn giáo đã hoàn thành xuất sắc vai trò giữ gìn những giá trị văn hóa của nhân loại.

Ngày nay khi khoa học không ngừng phát triển, phát minh mới trên lĩnh vực, vì vậy nhu cầu đi sâu vào khó hiểu đã trở nên dần dần ánh sáng của khoa học. Nhưng người ai đó từng nói: “Càng học càng thấy mình dốt”. Người ta không thể nghĩ đến chính xác những khái niệm toán học như “thời gian”, “không gian”, “vô tận”, thậm chí người ta còn không biết hiện tượng Sét Cầu là gì, mặt quan hệ nào giữa bộ não và cấu trúc của bộ não, tại sao lại có năng lượng ngoại cảm, vv... Nhưng vậy năng lực (trong đó có trí thông minh) của con người hoàn toàn không phải là vô hạn, vì vậy tôn giáo vẫn và sẽ mãi mãi là cứu cánh duy nhất quan trọng để giải thích những gì mà con người không thể kiểm soát hoặc minh chứng được bằng khoa học khách quan. Tôn giáo chính là điểm tựa tinh thần vĩnh cửu cho nhân loại...

Số đa dạng của tôn giáo cũng chính là một trong những sự Đa Nguyên của cuộc sống. Ngay trong chính mặt tôn giáo cũng có sự đa nguyên riêng, ví dụ Công Giáo cũng có những dòng khác nhau (hàng trăm dòng tu) như: Dòng Tên, Dòng Franciscan, Dòng Tu Nữ Thông Thái vv... Đây là cấu trúc, trong đó Kitô Giáo còn được chia ra thành ba nhánh chính đó là: Công Giáo Rô Ma, Chính Thống Giáo Đông Phương và Kháng Cách. Đạo Tin Lành có các phái CMA, Phúc Âm Ngũ Tuần, Baptist vv... Đạo Phật có các phái như: Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Thiển Tông vv...

Chỉ trong mặt sự tôn giáo được khách quan trên, chúng ta cũng đã thấy rõ tôn giáo quốc là một sự phong phú về hình thức tổ chức, tập thể cũng sự đa dạng những khác biệt về chế độ, giáo lý, giáo luật, và phương pháp hành đạo. Vậy, những khác nhau cấu trúc không cấu trúc và đang hiện hữu thậm chí là trong nội bộ mặt tôn giáo nào đó...

Đối với quan niệm tôn giáo của mặt người có những sự khác biệt, thì đi sâu vào đó hoàn toàn là quy định từ do tôn giáo, mặt người có mặt đời sống tâm linh tự do, người với các quy định căn bản của con người trong “Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền 1948” đã được quốc tế công nhận và cấu trúc hóa bằng “Công ước Văn Hiến Quy định Dân Sự Và Chính Trị Năm 1966” (điều 18 phần 1; 2). Vì vậy những hành vi nào có chủ ý xâm phạm đến quy định từ do tôn giáo, xuyên tạc và chế trích các tôn giáo khác biệt với mình, đều là hành động phạm nhân dân, phạm nhân quyền!

Hiện nay trên mạng Internet đang có mặt chi nhánh kích động, mặt tôn giáo thông qua chủ yếu là bằng con đường Email. Người ta có thể dễ dàng loại bỏ những rác này bằng các phần mềm chặn thư rác của nhà cung cấp dịch vụ. Nhưng đời với những người hoạt động công khai thì họ hiểu là họ không áp dụng biện pháp này vì lý do riêng.

Tôn Giáo và Cuộc Sống

Tác Giả: Lê Nguyên Hồng

Thứ Hai, 15 Tháng 2 Năm 2010 08:09

Trong bối cảnh cuộc đấu tranh nhằm thay thế thế chế CS đang chèn ép Dân Chủ Đa Nguyên Đa Đảng ở Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn, do bên đàn áp khốc liệt bên những người viết bài xét xử bất công. Các tôn giáo ở Việt Nam như Công Giáo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Tin Lành, Hòa Hảo vv... đang bị khống chế, đàn áp thế này. Cũng giống như những tên Hacker kiếm tiền trên mạng Internet đã tấn công các trang Web đấu tranh chống CS. Một loại "Hacker" mới, đó là "tin tức tôn giáo" đang có ý phá hoại tình đoàn kết giữa các tôn giáo của người Việt Nam với nhau, qua đó tạo nên những mâu thuẫn và những rạn nứt để sinh ra sự khác biệt tôn giáo. Điều này sẽ làm suy giảm sức mạnh đấu tranh chống CS, vì người ta sẽ mất sự vào lòng của cuộc đấu đá vô nghĩa không bao giờ có hồi kết.

"Chia rẽ thì chết, đoàn kết thì sống". Đó là những châm mà ai cũng biết, nhưng vì quá tôn tôn giáo của mình lên là "duy nhất đúng, là chuẩn mực nhất" cho nên nhiều người quên mất tình đoàn kết, sự bất kỳ xu hướng vào những mục đích thiêu hủy những thi nhân của chúng. Cách tốt nhất là "hãy tin những gì mình tin" và "tôn trọng những gì người khác tin".